

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 6 năm 2024

THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2024)**

Kính gửi: Các cơ quan báo chí, phóng viên, người làm báo trong và ngoài tỉnh.

Nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng gửi đến các cơ quan báo chí, phóng viên, người làm báo trong và ngoài tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi, phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5,77%. Đặc biệt là tỉnh đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được đẩy mạnh; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ I trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh chân thực, sâu sắc, kịp thời đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, người làm báo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh thời gian qua.

Năm 2024 là năm "tăng tốc" thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo tỉnh và với tình cảm cá nhân xin chúc cán bộ lãnh đạo, phóng viên, người làm báo, viên chức, người lao động các cơ quan báo chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng kính chào!



TRẦN VĂN LÂU

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng